

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Tháng 7 - tháng tri ân

Kết thúc các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình có 52.089 liệt sĩ; 29.476 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 16.243 bệnh binh; 27.958 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... Để bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát to lớn đó, nhiều năm qua, các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người có công.

Những ngày tháng 7, có mặt tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (cơ sở 2) tại xã Minh Quang (Vũ Thư), rất nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương bệnh binh. Là thương binh nặng sống tại Trung tâm đến nay gần 50 năm, với thương binh Nguyễn Xuân Thái, quê ở huyện Đông Hưng thì Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công chính là ngôi nhà thứ hai. Vào những dịp lễ, tết hay gần đến ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, các thương bệnh binh lại tập trung về Trung tâm cùng nhau ôn lại kỷ ức hào hùng trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến thăm hỏi, động viên và tặng quà nên ai cũng phấn khởi. Trò chuyện với chúng tôi, thương binh Nguyễn Xuân Thái cho biết: Hơn 10 năm trước, Trung tâm tiếp nhận và nuôi dưỡng, chăm sóc cho khoảng 40 thương bệnh binh nặng; song do di chứng của chiến tranh, sức khỏe yếu, nhiều thương bệnh binh đã ra đi, đến nay chỉ còn 21 người. Mọi sinh hoạt đều phải có sự giúp đỡ tận tình của người thân và cán bộ, y bác sĩ Trung tâm.



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm hỏi, động viên người có công điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Nuôi dưỡng người có công của Trung tâm chia sẻ: Đa số người có công ở Trung tâm tuổi đã cao, sức khỏe yếu, tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, tình trạng bệnh tật phức tạp, đòi hỏi phải có chế độ chăm sóc đặc biệt. Mỗi năm, các thương bệnh binh ở đây đều phải chuyển lên tuyến trên điều trị, do đó bất kể ngày hay đêm, ngày lễ hay ngày tết, cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn dành sự quan tâm, chăm sóc các thương bệnh binh bằng tất cả ân tình và trách nhiệm, giúp các bác với đi nỗi đau, vui sống tuổi già.

Với 63 thương bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin mắc chứng bệnh tâm thần đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tại xã Đông Kinh (Đông Hưng), vào những ngày nắng nóng, bệnh thường tái phát, lên cơn co giật, vì vậy việc chăm sóc của cán bộ, nhân viên ở đây cũng vất vả hơn. Song, thấu hiểu được những đau đớn mà các thương bệnh binh phải gánh chịu, cán bộ

Trung tâm lại càng cố gắng, nỗ lực để chăm lo tốt hơn. Để xoa dịu đau đớn về thể xác cho các thương bệnh binh, ngoài đơn thuốc điều trị hàng ngày, vào mùa nắng nóng, cán bộ, nhân viên Trung tâm lại đóng góp và kêu gọi nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân để cải thiện bữa ăn, bổ sung đồ uống... cho các thương bệnh binh. Bệnh binh Nguyễn Quang Thái, xã Độc Lập (Hưng Hà) chia sẻ: Tôi vào Trung tâm từ năm 2005. Sống tại Trung tâm, tôi và các thương bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin được cán bộ, nhân viên chăm sóc rất tận tình, chu đáo

nhìn bệnh cũng thuyên giảm nhiều. Gần đây ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với sự quan tâm, chăm sóc của Trung tâm, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ nên ai cũng vui và phấn khởi.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Tươi, Trưởng khoa Người có công của Trung tâm tâm sự: Thời gian gần đây, bệnh nhân có biểu hiện tái phát cơn, hoang tưởng, suy tư, trầm cảm. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm càng phải quan tâm bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin được cán bộ, nhân viên chăm sóc rất tận tình, chu đáo



Chăm sóc người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công.

của từng người để có phương án điều trị thích hợp, giúp người bệnh xoa dịu những cơn đau.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay toàn tỉnh có 362.720 người đã được xác nhận, giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công, người tham gia hoạt động kháng chiến hiện đang được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý hồ sơ, trong đó có 52.089 liệt sĩ; 5.483 mẹ Việt Nam anh hùng được tỉnh Thái Bình đề nghị phong tặng, truy tặng; 29.476 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 16.243 bệnh binh; 27.958 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Để chăm lo chu đáo cho người có công, cùng với ngân sách trung ương, mỗi năm tỉnh bố trí kinh phí hàng chục tỷ đồng, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vận động, quyền góp tổ chức trao quà cho người có công và gia đình người có công vào dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ. Cuối tháng 6 vừa qua, tại buổi thăm, động viên các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (cơ sở 1), xã Đông Minh (Tiền Hải), đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo của Trung tâm nói riêng, các cơ sở chăm sóc người có công trong tỉnh nói chung đã không ngại khó, ngại khổ, vượt lên khó khăn, chăm lo tốt nhất cho người có công. Đồng chí khẳng định những hy sinh, mất mát của các thương bệnh binh và thân nhân người có công không gì bù đắp nổi, vì vậy tập thể cán bộ, nhân viên các Trung tâm tiếp tục phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo tốt hơn nữa cho người có công với cách mạng.

NGUYỄN CƯỜNG

Đại đội Thiết giáp thi đua quyết thắng

Thông qua nhiệm vụ học tập, huấn luyện, rèn luyện và giữ gìn, bảo quản tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, nhân viên Đại đội Thiết giáp 22, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh thực hiện sôi nổi, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đến thăm Đại đội Thiết giáp 22 đúng "Ngày kỹ thuật" vào thứ sáu hàng tuần, giữa thời tiết nắng nóng sấm sét, nhân viên đơn vị vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng đồng bộ hệ thống xe thiết giáp và các phương tiện kỹ thuật. Những người lính tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng động tác bảo dưỡng, kiểm tra, vận hành để kịp thời phát hiện và khắc phục, sửa chữa các chi tiết hỏng, lỗi, bảo đảm hệ số kỹ thuật của các trang bị, phương tiện luôn trong trạng thái tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Vũ Huy Thành, nhân viên kỹ thuật chia sẻ: Với

quả cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Qua đó, tính sáng tạo của mỗi cán bộ, nhân viên được tích cực phát huy, tạo phong trào thi đua sôi nổi đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và mô hình học cụ như: bia ngắm bắn cài đặt thời gian ẩn hiện ngày đêm, bia huấn luyện chịu mọi điều kiện thời tiết... góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu suất công tác, tiết kiệm kinh phí và công sức lao động trong công tác bảo quản, sửa chữa vũ khí, trang bị. Cùng với đó, Đại đội Thiết giáp 22 thường xuyên phối hợp



Kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật định kỳ tại Đại đội Thiết giáp 22.

phòng gian, bảo mật, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối. Đại úy Nguyễn Văn Trường, Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp 22 cho biết: Với đặc điểm vừa là đơn vị kỹ thuật vừa là đơn vị chiến đấu, Đại đội đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, quan trọng và thực hiện tốt chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên, xác định lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kết hợp huấn luyện quân sự chung với các nội dung huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành; đồng thời, thực hiện thường xuyên, bài bản tất cả các nội dung, tuần thực các phương án, quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị được chú trọng, tất cả vũ khí, trang bị luôn bảo đảm sẵn sàng có động khi có lệnh. Để nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với thực hiện hiệu

trình tâm "yêu xe như con, quý xăng như máu", đơn vị luôn bảo đảm thực hiện tốt công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật, tiến hành bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ trang bị, phương tiện. Ngoài việc kịp thời phát hiện, sửa chữa các hư hỏng phát sinh, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên trong đơn vị có thêm nhiều kiến thức thực tế, nắm chắc và làm chủ vũ khí, trang bị, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đại đội Thiết giáp 22 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ A2, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh và cơ động thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao như phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn xác định làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, nhân viên nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần phong, gương mẩu, tích cực tự học, tự rèn, đoàn kết, quyết tâm vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện phong trào thi đua "Thành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", cán bộ, nhân viên đơn vị đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, củng cố hệ thống vườn, giàn, đa dạng chủng loại vật nuôi, cây trồng, đạt chỉ tiêu được giao. Quan tâm chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, vệ sinh phòng dịch, tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt 99,8% trở lên. Đồng thời, tích cực củng cố, làm mới khuôn viên, xây dựng cảnh quan, đơn vị có môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. Nhiều năm liền, Đại đội Thiết giáp 22 luôn giữ vững thành tích chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, là một trong những lá cờ đầu của Bộ CHQS tỉnh trong phong trào thi đua quyết thắng.

TRINH CƯỜNG

Giúp trẻ có mùa hè bổ ích

Hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi, thư giãn sau một năm học căng thẳng. Hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm cho thanh thiếu nhi bị ngưng trệ nên hè năm nay là kỳ nghỉ được nhiều bạn nhỏ và phụ huynh mong đợi hơn.

Hai năm qua, do tình hình dịch bệnh, gia đình chị Trần Thị Mai, xã Vũ Hội (Vũ Thư) phải hoãn các chuyến du lịch. Vì vậy, dịp hè năm nay, chị dành thời gian để thực hiện lời hứa đưa con đi chơi xa; cũng là dịp để cả gia đình nghỉ ngơi, thư giãn. Chị Mai chia sẻ: Ngay sau khi con được nghỉ hè, tôi đưa cháu về thăm quê ngoại trước tiên. Về quê để cháu trải nghiệm việc chăm sóc vườn cây cùng ông bà và biết trân trọng giá trị của lao động. Sau đó, cả gia đình đi du lịch biển. Các điểm tới chọn chủ yếu là những nơi có thể giúp cho con trải nghiệm, vận động và phát triển nhận thức về cuộc sống. Chia sẻ về việc học tập trong dịp hè, chị Mai quan niệm rằng, việc học vẫn rất quan trọng. Tuy nhiên, chị không gò bó con vào khuôn khổ học tập, chị tự kèm con học tại nhà để con không quên bài.

Thời gian rảnh, chị cho con tham gia các lớp học năng khiếu, học vẽ theo sở thích. Để động viên con gái sau một năm học, anh Vũ Hữu Hùng, tổ 8, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) đã con theo học lớp kỹ năng bán trú hè tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh. Theo anh, việc trang bị cho con những kỹ năng sống cần thiết để rèn luyện cho con sự hiểu biết, tự tin, chủ động phụ trợ với nhiều tình huống bất thường có thể xảy ra trong cuộc sống. Anh Hùng cho biết: Để con được hoạt động, tránh xa các thiết bị như điện thoại, ipad, ti vi, tôi đã đăng ký cho con tham gia học kỹ năng sống. Sau 1 tháng, con được rèn về giờ giấc ăn, ngủ khoa học, bảo đảm sức khỏe, những buổi đào tạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình đã giúp con tự tin, quản lý cảm xúc... Con em Nguyễn

Gia Bảo, tổ 3, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Em rất thích đánh cầu lông và bơi nhưng hè năm ngoái dịch Covid-19 em không được đi học nên năm nay, bố mẹ đăng ký cho em học tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh. Em rất vui vì đã biết bơi và cũng biết đánh cầu, được quen biết nhiều bạn.

Những năm gần đây, kỹ năng sống là một trong những môn học được rất nhiều phụ huynh lựa chọn vào dịp hè. Bắt kịp xu hướng đó, nhiều cơ sở mở các khóa học nghệ thuật, năng khiếu, thể thao trong dịp hè dành cho trẻ, qua đó tạo môi trường giúp các em có điều kiện phát triển thể chất, năng khiếu. Trao đổi về vấn đề này, chị Vũ Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh cho biết: Hiện nay, ngoài chương trình học chính khóa đều có lồng ghép nhiều bài giảng về kỹ

năng sống, các khóa học kỹ năng sống cho trẻ em trong dịp hè cũng được mở ra đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội và được đông đảo phụ huynh lựa chọn đăng ký cho con em mình tham gia. Tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, mỗi kỳ nghỉ hè đều có rất đông phụ huynh đến đăng ký cho con em mình theo học, đặc biệt là sau 2 kỳ nghỉ hè bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Để đáp ứng nhu cầu học ngày càng đa dạng, hàng năm nhất là dịp hè, Trung tâm đều xây dựng chương trình, kế hoạch bài bản và tăng thêm các môn học theo nhu cầu mỗi lứa tuổi, xu hướng của xã hội.

Sau thời gian giãn đoạn vì dịch Covid-19, hè năm nay, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, lớp kỹ năng hè, năng khiếu, thể thao cho thiếu nhi đã được Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, các cơ sở tư nhân khôi phục, với nhiều nội dung và hình thức mới, sinh động, bổ ích. Tại các địa phương cũng đã triển khai hoạt động hè, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; triển khai hoạt động của các câu lạc bộ tiếng Anh, vẽ, các lớp dạy bơi... cho thiếu nhi sinh hoạt. Để đáp ứng nhu cầu học tập, trải nghiệm của các em, các đơn vị cũng đã nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất,

trang thiết bị cho phù hợp với từng lứa tuổi, xây dựng nhiều phương án đào tạo, giảng dạy một cách linh hoạt, sôi nổi ở các bộ môn năng khiếu cho các lớp đại trà và nâng cao; miễn giảm học phí cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em ở xã, phường xa

trung tâm; tuyên truyền phòng, chống đuối nước, phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em; hướng dẫn trẻ em ngăn chặn kịp thời những hành vi bạo lực xâm hại...

Hiện có nhiều hoạt động vui chơi, ngoại khóa rèn luyện kỹ năng được tổ chức nhưng tùy

theo điều kiện kinh tế mà mỗi gia đình lựa chọn cho con em mình tham gia phù hợp. Các hoạt động này không chỉ tạo không gian vừa học vừa chơi thoải mái mà còn giúp trẻ có điều kiện phát triển thể chất, năng khiếu trong dịp nghỉ hè.

QUẦN PHƯƠNG



Các em nhỏ tham gia lớp học kỹ năng bán trú hè tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh.